

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA



**CD CHÚA KITÔ PHỤC SINH**  
TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU  
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210  
website: [cdcktpsstockton.com](http://cdcktpsstockton.com)



MỪNG VUI LÊN:  
**CHÚA ĐÃ PHỤC SINH!**

Xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý ông bà anh chị em trong Cộng Đoàn. Nguyên xin Lòng Thương Xót Chúa luôn bao bọc, chở che mọi người trong tình yêu vô bờ của Ngài. Xin Chúa Phục Sinh luôn nối kết vợ chồng, con cái, ông bà cha mẹ bằng sự sống tràn trề vui mừng của Ngài và làm cho gia đình thành tổ ấm của tình nghĩa, tha thứ và niềm vui. Chúa Kitô Phục Sinh và Mẹ Ngài tại Trung Tâm luôn ở giữa mọi tín hữu của Ngài để gìn giữ và ban ơn với uy quyền và tình thương của các Ngài. Hẹn gặp nhau lại sớm.  
LMQN Phaolô Trần Đức Hùng & Ban Chấp Hành

Các tín hữu xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, nhưng thử hỏi: Lòng thương xót của Thiên Chúa đạt đến đỉnh cao vào thời điểm nào?

Có phải khi Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn?

Có phải khi Chúa Giê-su bôn ba rao giảng Tin mừng?

Hay khi Chúa Giê-su xua trừ ma quỷ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho dân?

Hoặc là khi Chúa Giê-su làm cho kẻ chết sống lại?

Câu trả lời đúng nhất là: Lòng thương xót của Thiên Chúa đạt tới đỉnh cao, đỉnh cao tuyệt đối, khi Chúa Giê-su hiến dâng thân mình chết thay cho muôn người tội lỗi. Chúa Giê-su xác nhận rằng: “Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của người chết thay cho bạn hữu mình” (Ga 15, 13).

Như vậy, việc Chúa Giê-su hiến thân chịu chết cho loài người là đỉnh cao của lòng thương xót, phải có cả một đại dương thương xót thúc đẩy mới có thể thực hiện được điều này.

Lòng thương xót Chúa được thể hiện trong Thánh lễ hằng ngày.



Điều tuyệt vời là lòng thương xót của Chúa Giê-su dành cho nhân loại không phải là chuyện dĩ vãng cách đây 2.000 năm, nhưng lòng thương xót đó vẫn được thể hiện hôm nay, trong các Thánh lễ hằng ngày.

Trong mỗi Thánh lễ, Chúa Giê-su tiếp tục hiến tế thân mình, để cho muôn người được tha tội và được sống đời đời.

Mỗi lần lời Chúa Giê-su ngân vang trong Thánh lễ: “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con... Này là Máu Thầy sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”, là lúc Đấng chí tôn, Đấng tuyệt đối, Đấng tạo dựng vũ trụ cần khôn... đang nộp mình chịu chết thay cho chúng ta là loài thụ tạo thấp hèn,

kém cỏi, chỉ như hạt bụi trong vũ trụ bao la... Thế mới biết lòng thương xót Chúa bao la, vĩ đại biết dường nào!

Lạy Chúa Giê-su,

*Xin cho chúng con luôn tìm đến tôn vinh lòng thương xót Chúa đang thể hiện trong Thánh lễ hằng ngày, để chiêm ngắm đại dương lòng thương xót Chúa, để múc lấy muôn vàn ân sủng tuôn ban từ hy tế thập giá của Chúa. Amen.*

LM Trần Ngà

**Hãy cảm tạ Chúa,**  
vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người  
muôn thuở! **Tv 117:1**

**THÔNG TIN & HIỆP THÔNG**

Cộng Đoàn nhận được tin: Cụ **Matta Lê Thị Tứ**, thân mẫu của bà Võ thị Nguyễn và nhạc mẫu của ông Lê Tuấn (Nghĩa) qua đời sáng thứ Bảy 18-4-2020 tại Stockton hưởng thọ 107 tuổi - Em **Anphong Kobe Trần**, cháu nội của Ông Trần Văn Tài, trường Khóm Phêrô, qua đời 2-4-2020 tại Lodi - Cụ cố **Antôn Nguyễn Duy Hán**, thân phụ của cha Giuse Nguyễn Duy Hùng, qua đời ngày 14-4-2020 tại Colorado hưởng thọ 97 tuổi. Cộng Đoàn xin chân thành chia buồn với tang quyến và hiệp ý cầu nguyện cho các LH Matta, Anphong và Antôn sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

★ Quý ông bà anh chị em nhớ theo dõi THÔNG TIN Cộng Đoàn trên trang **mạng** tại địa chỉ: <http://www.cdcktpsstockton.com> và trang **Facebook** tại địa chỉ: **Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh Stockton.**